



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY

Ngày 15 tháng 8, 2023

Liên Lạc: Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243

DỰ KIẾN KHI NÀO CÓ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ ĐẶC BIỆT KHU 4

Việc kiểm phiếu cần có thời gian, ngay cả đối với một cuộc bầu cử đặc biệt như Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4.

Vậy, quý vị có thể mong đợi gì vào đêm bầu cử?

Đợt kết quả đầu tiên không chính thức sẽ có ngay sau 8 giờ tối đêm bầu cử. Đợt cập nhật này sẽ bao gồm phiếu bầu bằng thư được nhận trước Ngày Bầu Cử và trung tâm bỏ phiếu từ việc bỏ phiếu sớm trong khoảng ngày 5 – 14 tháng 8.

Sau đợt báo cáo không chính thức đầu tiên, những cập nhật trong đêm bầu cử sẽ chỉ bao gồm các phiếu bầu tại trung tâm bỏ phiếu Ngày Bầu Cử.

Các lá phiếu của Ngày Bầu Cử sẽ tới sau khi các trung tâm bỏ phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối. Sẽ có một khoảng trống thời gian cho đợt kết quả kế tiếp do việc nhân viên phòng phiếu thu dọn trang bị và lái xe mang về từ các trung tâm bỏ phiếu.

Khi đến trụ sở Văn Phòng Bầu Cử, các lá phiếu từ trung tâm bỏ phiếu sẽ được kiểm qua máy, và kết quả sẽ được cập nhật định kỳ cho đến khi tất cả các lá phiếu của các trung tâm bỏ phiếu được đếm.

Quý vị có thể kiểm tra kết quả mới nhất vào đêm bầu cử bằng cách truy cập sdvote.com hay theo dõi với Văn Phòng Bầu Cử trên [Twitter](https://twitter.com).

Kết quả không chính thức sau cùng của đêm bầu cử có thể sẽ không có cho đến sau 10 giờ đêm hay trễ hơn và sẽ chỉ có thể bao gồm các lá phiếu vốn có thể được đếm ngay tức thì. Việc kiểm phiếu không kết thúc trong đêm bầu cử.

Những gì còn lại để đếm?

Văn Phòng Bầu Cử đã gửi ra hơn 400.000 lá phiếu cho kỳ bầu cử này và một phần đã nộp lại tại các trung tâm bỏ phiếu, thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hay nhận được từ Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ vào Ngày Bầu Cử. Các lá phiếu bằng thư được gửi ngay trước hay vào ngày 15 tháng 8 có bảy ngày để đến nơi nếu được đóng dấu bưu điện trước hay vào Ngày Bầu Cử.



COUNTY OF SAN DIEGO

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY

Ngày 15 tháng 8, 2023

Liên Lạc: Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243

Sau đó là những lá phiếu bầu tạm thời. Những ai lỡ hạn chót ghi danh ngày 31 tháng 7 có thể [ghi danh bầu cử có điều kiện](#) và bầu phiếu tạm thời trực tiếp cho đến và vào Ngày Bầu Cử.

Sau khi tình trạng ghi danh cử tri được giải quyết và Văn Phòng Bầu Cử xác nhận cử tri đã không bỏ phiếu ở nơi nào khác trong khu bầu cử, việc ghi danh cử tri trở nên có hiệu lực, và lá phiếu tạm thời được đếm.

Sau đêm bầu cử, lần công bố kết quả không chính thức tiếp theo dự kiến sẽ được đưa ra vào 5 giờ chiều ngày 17 tháng 8. Các cập nhật bổ sung có thể đưa ra theo quyết định của Trưởng Phòng Bầu Cử.

Tuy nhiên, những kết quả phải được chứng nhận vào ngày 14 tháng 9. Với cuộc bầu cử đặc biệt này, việc chứng nhận có thể diễn ra sớm hơn. Tất cả các cập nhật sẽ được đăng trên [sdvote.com](#) với kết quả chứng nhận cuối cùng được công bố vào ngày 14 tháng 9.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập [sdvote.com](#) hay gọi (858) 565-5800

###

COUNTYNEWSCENTER

